

Số: 03 /BC-BPC

Tuần Giáo, ngày 19 tháng 7 năm 2021

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021**

Căn cứ Điều 109, 110, 111 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Điều 78 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 422/BC-VKSTG ngày 13/7/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Sau khi thẩm tra, Ban Pháp chế đã thảo luận, thống nhất một số nội dung sau:

#### **I. KẾT QUẢ THẨM TRA**

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuần Giáo đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác đề ra. Các khâu công tác được kiểm sát chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật. Không để xảy ra việc khởi tố, truy tố, xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm. Không có vụ án, bị can nào Tòa tuyên không phạm tội. 100% cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, khắc phục khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng và các cơ quan hữu quan luôn được đảm bảo chặt chẽ trong công tác giải quyết các vụ án hình sự, dân sự. Quan tâm tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

#### **1. Tình hình tội phạm**

Tình hình tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tội phạm về sở hữu, trật tự quản lý kinh tế, môi trường đã giảm so với cùng kỳ năm 2020; tội phạm về ma túy và tội phạm trên lĩnh vực trị an, xã hội tăng số vụ so với cùng kỳ 2020. Nguyên nhân của tình hình tội phạm là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn yếu, một số coi thường pháp luật, lợi nhuận từ việc mua bán ma túy cao trong khi thiếu việc làm và thu nhập thấp, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trên địa bàn có nơi, có lúc chưa thực sự hiệu quả.

#### **2. Công tác kiểm sát**

Ban Pháp chế nhất trí với nội dung báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2021. Viện kiểm sát nhân dân huyện đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, thụ lý 73 vụ 83 bị can, cơ quan điều tra đã giải quyết 59 vụ 69 bị can, còn đang giải quyết 14 vụ, 14 bị can. Chủ động kiểm sát chặt chẽ 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố vụ án, khởi tố bị



can, đề ra 62 yêu cầu điều tra. Nâng cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn các quyết định tố tụng đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật, không có vụ án nào tòa tuyên không phạm tội, kiểm sát các bản án quyết định của tòa án chặt chẽ kịp thời.

Công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam có chất lượng, kiểm sát việc bắt, tạm giữ, phê chuẩn hoặc không phê chuẩn lệnh bắt, tạm giữ, tạm giam, đảm bảo việc bắt, tạm giữ, tạm giam chính xác kịp thời và đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền luật định.

Công tác kiểm sát thi hành án hình sự và thi hành án dân sự đã thực hiện có hiệu quả tuân thủ đúng quy định của pháp luật, kiểm sát chặt chẽ các trường hợp đang chấp hành án tại các xã, thị trấn, kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định và việc tổ chức THADS. Chú trọng phát hiện vi phạm của các cơ quan có trách nhiệm trong công tác thi hành án hình sự để kịp thời kiến nghị yêu cầu khắc phục. Thực hiện đầy đủ chặt chẽ trách nhiệm, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định các đạo luật mới sửa đổi, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát. Kiểm sát viên được phân công đã kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi tiếp nhận thông báo thụ lý đến việc giải quyết các vụ, việc dân sự. 6 tháng đầu năm đã tiến hành 01 cuộc kiểm sát tại cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện và 10 xã về công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ; 01 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự tại chi cục thi hành án dân sự huyện.

Công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, tiếp dân đã được quan tâm, thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Các khiếu nại, tố cáo đều được nghiên cứu, phân loại giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để kéo dài, không có trường hợp nào khiếu kiện đông người, gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Việc tiếp công dân tại đơn vị được thực hiện nghiêm túc theo nội quy, quy chế tiếp công dân của ngành và đơn vị.

Viện Kiểm sát đã chủ động phối hợp cùng với CQĐT, Công an cấp xã và các cơ quan hữu quan trong việc tiếp nhận, phân loại và xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, không để xảy ra việc thụ lý không đúng thẩm quyền, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố quá hạn luật định đảm bảo công tác giải quyết kịp thời, đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017 của BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, kịp thời yêu cầu khởi tố nhằm tránh việc bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra việc khởi tố, điều tra dẫn đến oan sai người vô tội.

### **3. Tồn tại hạn chế**

Tuy nhiên chất lượng một số khâu công tác kiểm sát vẫn còn có những hạn chế, tiến độ và chất lượng giải quyết một số vụ án hình sự, dân sự còn chưa cao. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tỷ lệ giải quyết án của CQĐT, VKS còn thấp chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

## **II. KIẾN NGHỊ**

1. Nâng cao chất lượng kiểm sát các hoạt động tư pháp và năng lực tranh tụng tại phiên tòa của Kiểm sát viên.

2. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong công tác phòng ngừa, điều tra truy tố, xét xử, thi hành án. Cần đánh giá sâu hơn nguyên nhân dẫn đến diễn biến phức tạp các loại tội phạm về ma túy, xâm phạm tính mạng con người gây bức xúc trong quần chúng nhân dân... chủ động có biện pháp phòng ngừa.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XXI, Ban Pháp chế kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; (Bc)
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ủy viên Ban Pháp chế;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT, BPC.

TM. BAN PHÁP CHẾ  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Huyền**